



คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่ ๗๒๖ /๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ของผู้รับบริการหรือทายาท

.....

ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วย
บริการ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานและบริการสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นของผู้รับบริการหรือทายาทนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๑ แห่งข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จึงได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ออกคำสั่งไว้ดังนี้

ข้อ 1 ให้บุคคลผู้มีรายนามตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ เป็นคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการหรือทายาท

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับ
บริการหรือทายาท มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย
จากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๖

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานบริการสาธารณสุข

รายชื่อแนบท้ายคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการหรือทายาท

จังหวัดนนทบุรี

1	นายโกเมท	ธรรมธีรศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายแพทย์กฤษดา	สินธุวานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	แพทย์หญิงสำรวย	โมกขมรรคกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์อุทัย	สุภาพ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	ศส.แพทย์หญิงสมพร	หาญพานิชย์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายสะอาด	พัฒมา	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายทองกวาว	แพ่งนคร	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดนนทบุรี			เลขานุการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1	นายปัญญา	น้ำเพชร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายสุนทร	ศรีสัตนา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางนันทา	สุคเกษม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์วีระพล	ธีระพันธ์เจริญ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์วีโรจน์	อภิสิทธิ์วิทยา	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายสุรพล	ภาคาพรต	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสุชาติ	พันธุ์เพ็ง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา			เลขานุการ

จังหวัดสมุทรปราการ

1	นายจรินทร์	ตันชัชวาล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายสัมพันธ์	คมฤทธิ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายพีรชัย	นิลสุวรรณ โฆษิต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายพัลลภ	ลิ้วนางศ์ลาภ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายเจริญ	ตั้งเจริญสมุทร	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายพิบูลย์	เชียรพิบูลย์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายวิบูลย์	พิริยะปราการ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสมุทรปราการ			เลขานุการ

จังหวัดอ่างทอง

1	นายกิตติศักดิ์	คูเมือง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ	มีโอสด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายสานิต	ซัชวาล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายพงษ์ศักดิ์	เอกจริยาวัฒน์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นางสาวลี	ลอยเลื่อน	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
6	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดอ่างทอง			เลขานุการ

จังหวัดปทุมธานี

1	นายสมาน	รักษาстил	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางบุญเรือน	วัฒนธำรงค์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางสิงห์ชัย	ทิพย์สมบูรณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์สมชัย	ภิญโญพรพานิชย์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์ชูชัย	ตั้งวงษ์ไชย	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายบุญส่ง	ก่องมงคลกุล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสมบูรณ์	จันทร์คำ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดปทุมธานี			เลขานุการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

1	แพทย์หญิงณอมจิตร	วิเชียรเกื้อ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางสุพิน	แมขลา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายแพทย์สมศักดิ์	เศรษฐกร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ประเสริฐ	หลุยเจริญ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์สมยศ	เงินบำรุง	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายปิยะพงษ์	แย้มละออ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายเกรียง	นักพาณิชย์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี			เลขานุการ

จังหวัดสระบุรี

1	นายสืบ	รอดประเสริฐ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายแพทย์เสมอ	มิ่งวานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางสาวสายหยุด	ศิริภากรณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์เทียม	อังกาชน	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์พิชัย	ดิฐสถาพรเจริญ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายขุนทอง	แสนวิเศษ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายธงชัย	ศรสำแดง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสระบุรี			เลขานุการ

จังหวัดชัยนาท

1	นายองอาจ	หล้าอุบล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายปรีดา	สุขประชา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางสาวจินดา	พูนเกษม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายวีระพงษ์	เพ่งวณิชย์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายบรรพต	พินิจจันทร์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายวิทยา	ภู่เกิด	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางปาน	เอี่ยมสุภา	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดชัยนาท			เลขานุการ

จังหวัดสิงห์บุรี

1	นายแพทย์สุวัฒน์	หาวารี่	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	พ.อ.(พิเศษ)บุญศักดิ์	โพธิเจริญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายชลิต	เจริญศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ประวิทย์	สมบุญ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์สุขสันติ	พัทธรมนัถ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายสมเกียรติ	มณีข้อย	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายเจี๊ยะ	มีชัย	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสิงห์บุรี			เลขานุการ

จังหวัดลพบุรี

1	นายสมภพ	โสมภา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายปริญญ์	อิทรการุณเวช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางกัญญา	หุ่่นสุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายรัช	นาวีระ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	พันเอกนร	ศิลป์โชติ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายพินิจ	ทองกุม	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายจรูญ	จันทร์เพ็ญ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดลพบุรี			เลขานุการ

จังหวัดนครนายก+A392

1	นายแพทย์วิวัฒน์	เชียระวิบูลย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายปิติพงษ์	วิภูกลางดुर	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายชาติชาย	ยอดมิ่ง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์สมาน	พ่อนฟีก	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายประสิทธิ์	มหิทธิธรรมธร	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
6	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดนครนายก			เลขานุการ

จังหวัดตราด

1	นายประดิษฐ์	ดวงนภา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายปรีชา	อิม โภชน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายแพทย์บุรพา	จันทสุตร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ชัยพร	สุชาติสุนทร	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	แพทย์หญิงสุดจิต	ลิขสิทธิ์ศุภการ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายแพทย์บุรพา	รัตน์นราทร	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายวินัย	โภคสมบัติ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดนครนายก			เลขานุการ

จังหวัดชลบุรี

1	นายแพทย์สุชาติ	นิมมานนิตย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	ศศ.ดร.สุนทราวดี	เรียรพิเชษฐ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายเพิ่มพูล	ทองสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์จรุง	อุคพัชญ์สกุล	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์ปรีชา	กิตติคุณ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายสุพจน์	แย้มเอม	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายกำชัย	ทวีทรัพย์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดชลบุรี			เลขานุการ

จังหวัดจันทบุรี

1	นายธวัชชัย	อนามพงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายยงยุทธ	อิมสำอาง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายประเสริฐ	ผลมาก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์คาวฤกษ์	สินธุวณิชย์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์ชุมพล	สุวรรณ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นางศุลา	อนุพงศ์ถาวร	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางละเอียด	สีเข้ม	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดจันทบุรี			เลขานุการ

จังหวัดปราจีนบุรี

1	นายแพทย์สำราญ	สำราญสำรวจกิจ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายจำนงค์	พิณสาย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายอนันต์	งานประหยัด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์วิชาญ	เกิดวิชัย	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์โชคชัย	มานะดี	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายภาคภูมิ	นิยมวิทย์พันธุ์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	ร้อยตรีชะลอ	ฉิมกุล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดปราจีนบุรี			เลขานุการ

จังหวัดระยอง

1	นายวิมล	พวงทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายฉลอง	ควรรหา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายสุโข+B179	วิริยะพงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายชาติตรี	ตันติยวงศ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายชัยวัฒน์	จัดดูพร	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นางสาวขวัญดี	สิวงค์เจริญ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางสุนันทา	สุพัฒนศิริ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดระยอง			เลขานุการ

จังหวัดสระแก้ว

1	นายแพทย์บรรหาร	ภูทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายสมเกียรติ	ภูธรรมศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางสาวสายใจ	ภูอ่อน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์สมรัก	จันทรา	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์วีรชัย	ภานุมาศรัศมี	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายพัฒนา	พรมเผ่า	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายพันลก	จารุจินดา	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสระแก้ว			เลขานุการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1	นายประสิทธิ์	วะน้ำค้าง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายธัญญา	สายวณิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางสมจิตร	พันธุ์สุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายวิเชียร	ลัทธวิงศกร	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายสมคิด	วิระเทพสุภรณ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายอิมรอน	ชำสุรีย์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางรัตนา	อานยง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา			เลขานุการ

จังหวัดราชบุรี

1	นางสาวชุมศรี	ชำนาญพูด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายเดชา	ถนัดหัตถกรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายสุชาติ	อามฤคขจร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายวิฑูรย์	ดาวฤกษ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายสมชาย	เทพเจริญนิรันดร์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายธรรมศักดิ์	ฤทธิ์แดง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายเอกชัย	เจียรอดิศักดิ์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดราชบุรี			เลขานุการ

จังหวัดสมุทรสาคร

1	นายนิวัฒน์	ขวัญบุญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายธรรมศักดิ์	นวลปาน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายสุภชัย	งามสม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์โมลี	วนิชสุวรรณ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์มงคล	วณิชภักดีเดชา	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายวิริญ	มหาธนาบุตรณ์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางสาวธิดาจิญา	ฤทธิ์สมพงษ์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสมุทรสาคร			เลขานุการ

จังหวัดกาญจนบุรี

1	ร้อยตรีณรงค์	แสงสุริยงค์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางลำไย	สิริवेशะพันธ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายมนัส	มนัสปิยะเลิศ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายเชาวโรจน์	อุบลวิโรจน์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายสมเจตน์	เหล่าลือเกียรติ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายศิวโรจน์	จิตนิยม	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายวิสุทธิ์	อุ้นจิตสกุล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดกาญจนบุรี			เลขานุการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

1	นายประเสริฐ	สุวรรณพานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางวรรณุช	พลับสวาท	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายวิลาศ	พวงกระสังข์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายสุรเทพ	นพพรพันธ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นางอรุณรัตน์	ศิริกุล	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นางสาวกุลเกตุ	แพรรุ่งสกุล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายประพันธ์	เลาะห์กรรมวณิช	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสมุทรสงคราม			เลขานุการ

จังหวัดนครปฐม

1	นายสวัสดิ์	สุวรรณนที	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายกิจจาวรภัย	ชุ่มชื่น	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายแพทย์ทรงชัย	ศรีโรจนกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์พินิจ	หิรัญ โชติ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	ดร. นายแพทย์คงเดช	ลีโทชวลิต	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายวันชัย	ธรรมรักษ์เจริญ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายประพันธ์	มนตรี	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดนครปฐม			เลขานุการ

จังหวัดเพชรบุรี

1	นพ.บำเพ็ญ	กำเนิดศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางสุริมา	เอมทิพย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายศักดิ์สิทธิ์	วิบูลศิลป์โสภณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์เจตน์	ศิริธรรานนท์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายวิชัย	เรืองรูป	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
6	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดเพชรบุรี			เลขานุการ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1	นายณรงค์	อินทูลักษณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายธนู	หิ้นแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายจำรูญ	ศิริปัทม์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ปัญญา	จิตต์พุกกุล	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายวิทยา	โปธาสิทธิ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายองอาจ	คณางค์น่านท์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสมาน	ผดุงมิตร	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			เลขานุการ

จังหวัดนครราชสีมา

1	นายสุวัฒน์	วชรานสิน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายสุรชัย	ตั้งสุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายเจริญ	ปสุรินทร์คำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายสุนทร	ไทยสมัคร	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายธีรพงษ์	อุดมเวช	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายทวิสันต์	โธณานุรักษ์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายวุฒิชัย	ศรีพระจันทร์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดนครราชสีมา			เลขานุการ

จังหวัดชัยภูมิ

1	นายแพทย์ปรีชา	กลีบแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายจักรินทร์	วงศ์เบญจรัตน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายสุระ	คงมั่ง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ยงยุทธ	กัมพูพงศ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์มานิจ	ชัยชาญณรงค์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายอนันต์	พิริยะวรกุล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายอุดมศักดิ์	มณีวรรณ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดชัยภูมิ			เลขานุการ

จังหวัดบุรีรัมย์

1	นายสมควร	น้ำผึ้ง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	ร้อยเอกวีระพันธุ์	จังกสิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางวิมลศรี	ศรีสุพรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นางวรจิตร	อังคสิทธิ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายยิ่งเกียรติ	พิชญวงษ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายเสถียร	ศรีบุญเรือง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางสุนีย์	คลังกุล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดบุรีรัมย์			เลขานุการ

จังหวัดมหาสารคาม

1	นายประสิทธิ์	เอี่ยมประชา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายประสาสน์	รัตนะปัญญา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายแพทย์ชัยวิช	จรูญพิพัฒน์กุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์	รัตนแสง	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์บวร	แสนสุโพธิ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นางระเบียบ	กมลโบล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายศิริวุฒิ	ติระพงศ์ไพบุลย์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดมหาสารคาม			เลขานุการ

จังหวัดสุรินทร์

1	นายธีรยุทธ	เฉลิมช่วง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายขรรค์ชัย	ตรีเดช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายแพทย์สมบัติ	ตรงสกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ปราโมทย์	สุจินพรัหม	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์ปัญญา	มานุจำ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายทองค้ำวง	แย้มงาม	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายदनัย	ประธาน	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสุรินทร์			เลขานุการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

1	นายสมชัย	จुरुเทียบ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายซัชพงษ์	สุวรรณรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายบุญช่วย	เซาว์น้อย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์สมชัย	นิจอพานิช	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์นภดล	เสวีรัตน์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายทวีศักดิ์	แก้วสนิท	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางปิยะนุช	ร่มไทรทอง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์			เลขานุการ

จังหวัดเลย

1	นายทองหล่อ	ศรีหนารถ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางสมศรี	โตรอด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายศิริบุญชัย	คุณานันท์ศักดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายสุรชัย	นิวัติยะกุล	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายศรีศักดิ์	ตั้งจิตธรรม	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายสุรินทร์	จำเริญทรัพย์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายชนะ	ชาวกระสึม	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดเลย			เลขานุการ

จังหวัดอุดรธานี

1	นางอร วรรณ	ไไทยวานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายคอน	พลน้ำเที่ยง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	พ.อ.นายแพทย์ดารารพงษ์	ลิ่งกาฟ้า	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์เจริญ	มีชัย	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์ไชยยันต์	อำนาจบุคดี	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายบุญทอง	บุญประเสริฐ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสุภชัย	จันทสุรีย์วิษ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดอุดรธานี			เลขานุการ

จังหวัดหนองคาย

1	นายสมัย	ณ หนองคาย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายเสียม	พละไกร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายมานพ	ระวีวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ถาวร	พิวรรตอรุณกร	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์สิทธิชัย	อังกลมเกลียว	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายประเสริฐ	วิทยภัทร์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสิทธิชัย	คลองดี	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดหนองคาย			เลขานุการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

1	นายพิมล	ชาติท่าเต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายปรีชา	รัตนสังข์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายวิหวัศ	วทานิโยบล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์สัมพันธ์	พันธุ์พิทย์แพทย์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายณรงค์ฤทธิ์	จันทร์นาหว่า	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายรัตนกุล	โพธิ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายไกรลาส	สุขเกษม	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู			เลขานุการ

จังหวัดสกลนคร

1	นายวีระ	รักความสุข	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายสมบูรณ์	อิงอารีย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายดาวิทย์	พุทธิไสย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์อุโฆษ	ปจุมจารย์กุล	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์วิโรจน์	วิโรจน์วัธน	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายสงบ	คณะพล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายชัยยุทธ	อภิวาทนศิริ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสกลนคร			เลขานุการ

จังหวัดขอนแก่น

1	รองศาสตราจารย์วัชรพงศ์	พุทธิสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางดวงตา	ทองโสภิต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายธีรารัง	อินทจักร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	รองศาสตราจารย์สุธี	ไกรตระกุล	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายวิทยา	จารุพูนผล	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นางรัชฎี	จันทะสาร	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางอุไร	เพ็ญศักดิ์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดขอนแก่น			เลขานุการ

จังหวัดร้อยเอ็ด

1	นางสังวาลย์	เจริญรบ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางครุณี	วานิชสาร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายชาติ	เสรีรัตน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายกัมปนาท	โกวิททางกูร	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายอนันต์	เรืองบุญ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายพนม	คล้ายหนองสรวง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางโพสพ	โพธิ์บุปผา	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด			เลขานุการ

จังหวัดอุบลราชธานี

1	นายแพทย์ประวิทย์	วิริยสิทธิวัฒน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางทรงศิกา	จำปาศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายไพโรจน์	ศรีจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ธีรพล	เจนวิทยา	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	แพทย์หญิงวิภาดา	เชาวกุล	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายบัณฑิต	รัตโน	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางวิไลวรรณ	สุวรรณธรรมมา	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดอุบลราชธานี			เลขานุการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

1	นายสมนึก	มีทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายอำนาจ	จันทร์เสนา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายเสนอ	จันทร์เกษ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายพีระศักดิ์	ผลพุกษา	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายทวี	มหาโยธี	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายวิจิต	คำมุงคุณ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางขำ	จันทร์บุตร	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ			เลขานุการ

จังหวัดมุกดาหาร

1	นายสัมฤทธิ์	โภคสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายภคฤกษ์	ปริญญ โย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายเอกอมร	ศรีลาศักดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์มุกดาหาร	คำภา	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายธนอมศักดิ์	แข็งแรง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
6	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดมุกดาหาร			เลขานุการ

จังหวัดยโสธร

1	นายศรีเชียร	วิกรัยพัฒน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายพิสิฐ	ราตรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางนงลักษณ์	จันทศ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์พิเชฐ	อังศุวัชรกร	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นางคุสิตา	ชนะชัยบุลวัฒน์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายประเสริฐชัย	ศุภกุล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสองศรี	แสงศรี	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดยโสธร			เลขานุการ

จังหวัดศรีสะเกษ

1	นายปรีณ	แจ้จิ่ง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายวิทยา	วิรัตน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายวิโรจน์	ทิศะเส	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายสมพงษ์	จรูญจิตตานุสนธิ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายอุดม	เพชรภูวดี	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายสุนาย	เลหะบุตร	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายธาดา	ลิมปิจำนงค์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดศรีสะเกษ			เลขานุการ

จังหวัดนครพนม

1	นายแพทย์พิศิษฐ์	นิ่มนคร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายเอื้อ	มูลสิงห์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายบัวใส	พุกพล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์อุทัย	ตันสุวรรณ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์วรรณชาย	เกียรติกุลวิวัฒน์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายกล้า	อุดมบุญญาภาพ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสุเทพ	อติวรรณกุล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดนครพนม			เลขานุการ

จังหวัดสุโขทัย

1	นายมังกร	ทองสุขคี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายพลอย	พุ่มมาก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายชรรยง	วุฒิศิริศาสตร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายประวิทย์	หาเรือนศรี	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายนาถ	เปียศาสตร์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
6	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสุโขทัย			เลขานุการ

จังหวัดกำแพงเพชร

1	นายประเทือง	เกตุอ่ำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายมีชัย	คำเพ็ญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายมานพ	ศิริไพบุลย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ประดิษฐ์	รุ่งพิบูลย์โสภณัฐ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์ทวีศักดิ์	คณุตม์วงศ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นางสมจิตร	สุทธาวาส	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายตุลย์	สุวรรณรัตน์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดกำแพงเพชร			เลขานุการ

จังหวัดนครสวรรค์

1	รศ.ดร. ประเทือง	ภูมิภัทราคม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายสุนทร	สุขเวชชวรกิจ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายประพนธ์	อุดมทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายประเทือง	ติยะไพบุลย์สิน	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นางปัฐมา	สีมาจร	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายบุญยัง	หุ่่นโพธิ์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายไบ	ทองแหลม	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดนครสวรรค์			เลขานุการ

จังหวัดอุทัยธานี

1	นายสมบุญ	วโรภาส	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายแพทย์สมเกียรติ	ภิชโยทัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายเชษฐ	ว่องวิทย์การ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์อรุณ	แต่งสิงห์ตรง	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์ปรารธนา	ประสงค์ดี	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายแท้	คงห้วยรอบ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสมพงษ์	สุทธิวงศ์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดอุทัยธานี			เลขานุการ

จังหวัดตาก

1	นางแสงทอง	อรุณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางเพ็ญใจ	เลิศลักษณ์ วงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายชวรัฐ	กัลยาณมิตร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ละลิว	จิตการุณ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นางเพียงจันทร์	ชื่นอังกูร	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นางประเทือง	หาญไต้	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายฉลวย	บุญครอบ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดตาก			เลขานุการ

จังหวัดพิษณุโลก

1	นายแพทย์นิรัช	หุ่่นดี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายสุนทร	เอี่ยมสะอาด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายประพันธ์	ระตีกมุด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ชูศักดิ์	เอื้อวิจิตรพจนา	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์สมศักดิ์	คำชัยบุญมงคล	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายอุดมชัย	นวลไผ่	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสุพจน์	หุ่่นตระกูล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดพิษณุโลก			เลขานุการ

จังหวัดพิจิตร

1	นายสุชาติ	หล่อ โลหการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายสุวิทย์	วัชโรทยางกูร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายเจริญ	โกษณะสมบัติ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์วีริยะ	เอี้ยวประเสริฐ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นางสุทธยา	ผะอบเหล็ก	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นางปราณี	บัวทอง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายเสนอ	กลิ่นทอง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดพิจิตร			เลขานุการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี	สุขเกษม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายมงคล	ปิ่นอนงค์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางนิลวรรณ	เพชรบูรณ์เงิน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	แพทย์หญิงบังกษ	จิระเมธาธร	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์วิสัน	เทียนรุ่งโรจน์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นางสาวนงนาฏ+B542	ลือตระกูล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางนุกูล	แดงทองดี	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์			เลขานุการ

จังหวัดแพร่

1	นายแพทย์ธัญญ	สุทธิภรณ์นที	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางสาววพร	บำบัด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายคงเดช	อินทรมานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ทศเทพ	เรือนทอง	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์สัญญา	สมใจ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายโชคชัย	พนมขวัญ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายมาศ	ซัดแก้ว	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดแพร่			เลขานุการ

จังหวัดน่าน

1	นายเสริม	ลอวิการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายธนู	ผลบุญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายนำนนที	ธีรไพโรพฤกษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์กิตติศักดิ์	เกษตรสินสมบัติ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นางสุพิน	วุฒิจริณ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายพิทยา	ทิ่งโคตร	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสุภูมิ	กำธรกุล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดน่าน			เลขานุการ

จังหวัดอุดรดิตถ์

1	นายอาภรณ์	ปิ่นสุวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายพีระศักดิ์	พอลจิต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางสาวศรสายัณห์	ปวรวรรตน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์เฉลิม	ศักดิ์ศรีชัย	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์ขจร	วินัยพานิช	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายปพน	กัญจนพิสุทธิ์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายชวนศักดิ์	พฤกษ์ไพศาล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดอุดรดิตถ์			เลขานุการ

จังหวัดลำปาง

1	นายพิชญ์พันธ์	เศรษฐบุตร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางสมทรง	ศิริรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายแพทย์นคร	ทัฬหะสุด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	แพทย์หญิงเข็มรัตน์	ขุนศึกเม็งราย	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์ประเสริฐ	กิจสุวรรณรัตน์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	พันเอกสันคูมิต	ดีบุกคำ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางจันทร์ฉาย	สุภาภาวี	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดลำปาง			เลขานุการ

จังหวัดลำพูน

1	นางสุจิรา	ปุระณะพรรค	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายสมโภช	กระจำงพีช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	ร้อยตรีรินทร์	สุป็นราษฎร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ธีรศักดิ์	คทวณิช	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	แพทย์หญิงวิทยาภรณ์	ศรีภิรมย์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายจรูญ	คำปิ่นนา	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายจำรัส	อินตะโมงค์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดลำพูน			เลขานุการ

จังหวัดเชียงราย

1	นาย โกวิท	ศุภมงคล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายปรียะ	ศิริกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายแพทย์สมบัติ	อินทรลาวัณย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	แพทย์หญิงสายสุณี	ภูมิวิชชุเวช	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์สมชัย	ตั้งพร้อมพันธ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายทรงนำ	ฤทธิวัฒนา	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	ดาบตำรวจเย็น	สืบคำแก้ว	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดเชียงราย			เลขานุการ

จังหวัดพะเยา

1	นายแพทย์เลิศ	ธรรมพิทักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางมุกดา	อินตะสาร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายทองสุข	ปิงเมือง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์เชียรชัย	คฤห โยธิน	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์นเรศฤทธิ์	ซัดทะสีมา	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายชาญณรงค์	พูนวิริยากรณ์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายประพันธ์	เทียนวิหาร	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดพะเยา			เลขานุการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1	นายยุทธชัย	ป่าณศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นาย โชติ	นรามณฑล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางจินดา	สุนันท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายอจุง	ศรีรัตน์+C617บัลด์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายสุเมธ	องค์วรรณดี	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นางเกษม	วันดี	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายอุดมศักดิ์	เพ็ญศรี	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน			เลขานุการ

จังหวัดเชียงใหม่

1	นายไพบูลย์	เชี่ยวชาญกิจ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายมงคล	ค่านวิสัยปิติกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	แพทย์หญิงอภิชนา	โฆวินทะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์โยคิน	เดอร์กุมารอาชญา	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์วิรัช	ใจแก้ว	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นางศุภณัฐรัตน์	สุธีพรวิโรจน์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	ศาสตราจารย์สันัน	วุฒิ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดเชียงใหม่			เลขานุการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1	นายวิฑรา	หงส์ประภัสร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายวิญญู	ใจอารีย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางศศิวิมล	สุชาโต	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ประวิง	เอื้อนนัทธ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์เจริญ	วงศ์วรเชษฐ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายธนาวุฒิ	ถาวรพราหมณ์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางเกษร	บำรุง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช			เลขานุการ

จังหวัดชุมพร

1	นายแพทย์นันท์ชัย	ไวทยินทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	พันตำรวจเอกวิพันธ์	พันธุ์วิชาติกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายชุมวร	ชุมวรฐายี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ยงยศ	ธรรมวุฒิ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์พงษ์เชียร	พันธุ์พิพัฒ ไพบูลย์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายสำรอง	สละชีพชูชาติ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสงคราม	สำลีว่อง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดชุมพร			เลขานุการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1	นายถวิล	อานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางสุคนธ์	ศิลาปรีศมี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายประยูร	ขมานันต์กุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายพิษณุ	มณี โชติ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายพงษ์ดิฐ	คู่บรรเทิง	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายแพทย์สมพงษ์	จันทจันทร์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสาธร	เหลือองปฏิพัฒน์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี			เลขานุการ

จังหวัดกระบี่

1	นายสุทิน	จามรสวัสดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายพยอม	จันนัม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายวินัย	เทียนกิ่งแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์พีระ	ฟาร์มไพบูลย์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นางจริภรณ์	อิวังโส	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายควล	คำดี	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายฉิม	ทับทอง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดกระบี่			เลขานุการ

จังหวัดพังงา

1	นายแพทย์อุทัย	จินดาพล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายประเสริฐ	กวดกกิจการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายจำเริญ	ทองตัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์สำราญ	ตันนากัย	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์พรเลิศ	จิตต์ประทุม	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายอนันต์	บุญรักษ์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางวีณา	ชวนชอบ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดพังงา			เลขานุการ

จังหวัดระนอง

1	นางปราณี	วิริยานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นางเจดศรี	ขจรศักดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายจิรวัฒน์	คันสุเมธ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์สำเร็จ	กาญจนเมธากุล	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายเปล่ง	อุปถัมภ์		อนุกรรมการ
6	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดระนอง			เลขานุการ

จังหวัดภูเก็ต

1	นายแพทย์บัญชา	คันฉ่อง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายประจวบ	ไมพานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายประเสริฐ	คันติบุษปรรจน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์นรา	กิ่งแก้ว	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์ศิริชัย	ศิลป์อาษา	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายจำเริญ	มุขดี	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสุพจน์	สงวนกิตติพันธ์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดภูเก็ต			เลขานุการ

จังหวัดสตูล

1	นายสัมฤทธิ์	เสียงประสิทธิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายอิบรอเหม	อาดำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายแพทย์สุนทร	เจริญสุข	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ประสงค์	มาลัยศรี	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์สุพล	เจริญวิกภัย	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายพิณ	ทองดี	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นางวิมล	ชำนาญเวชกิจ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสตูล			เลขานุการ

จังหวัดตรัง

1	นายสุกิจ	อัลโบลปรณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายทรงวุฒิ	รามการุณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายวิจิตร	เจริญกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายปรีชา	ตรีศรารกุล	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายไพศาล	เกื้ออรุณ	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายณรงค์	มักคูน	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายชะเอม	คำจตุติ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดตรัง			เลขานุการ

จังหวัดสงขลา

1	นายหิรัญ	ศิษฏ์โกวิทย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายแพทย์ประสิทธิ์	วณิชชานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายสถาพร	เกียรติอนันต์ชัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์จิต	เพชรพิเชฐเขียว	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์ธีรวัฒน์	กรศิลป์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายสินธพ	อินทร์ดี	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายคนอง	พรมประถม	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสงขลา			เลขานุการ

จังหวัดปัตตานี

1	นายรังสี	แสวงผล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายเศรษฐ์	อภัยฟรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นางสิริมา	บุษรานนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	แพทย์หญิงพรจิต	จันทร์ศมี	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์อุดมเกียรติ	พูลสวัสดิ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายเวดีอราม	มะมิงจิ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสันติ	เปาะจิ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดปัตตานี			เลขานุการ

จังหวัดพัทลุง

1	นายแพทย์ปรางกรม	วุฒิพงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายบัญชา	ถาวรานุรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายพงศ์ศักดิ์	สุวรรณเกตุ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์ดุขฎิ	คงตระกูลทรัพย์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นางละออ	สุวิทยาภรณ์	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายแปลก	พัชรดำรงกุล	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายพันธ์	อ่อนเกลี้ยง	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาพัทลุง			เลขาธิการ

จังหวัดนราธิวาส

1	นายวารินทร์	บุษบรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายหะยีอับดุลเราะห์มาน	อับดุลสมัด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายเลิศเกียรติ	ทิพย์วรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายสุทัศน์	ศรีวิไล	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายสมชาย	ศรีสมบัณฑิต	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นายอาลีเยะ	วาและ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายสังัด	สง่าบ้านโลก	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดนราธิวาส			เลขาธิการ

จังหวัดยะลา

1	นายแพทย์อนันต์	สุไลมาน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
2	นายนิมุ	มะกาเจ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
3	นายภักดิ์	ศิริโกศา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	อนุกรรมการ
4	นายแพทย์รชชาติ	ปัตยะบุตร	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
5	นายแพทย์สรายุทธ	นัมละมัย	ตัวแทนหน่วยบริการ	อนุกรรมการ
6	นางรอเมาะ	อะมิยะ	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
7	นายเสริมยศ	กิริตชีวันนท์	ตัวแทนผู้ใช้บริการ	อนุกรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดยะลา			เลขาธิการ